

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

๓. ศูนย์คอมพิวเตอร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
<p>๑. จัดอบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทันสมัยแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัย</p>	<p>๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ คน ได้รับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรการอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์หลักสูตรที่ทันสมัย</p> <p>๒. จัดการอบรมหลักสูตรที่ทันสมัยไม่ต่ำกว่า ๑๐ รุ่นแก่นักศึกษา</p> <p>๓. ผลการประเมินของผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕</p>	<p>๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ ๆ และทันสมัยแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๗ หลักสูตร จำนวน ๕๗ รุ่น จำนวน ๑,๕๔๗ คน ดังนี้</p> <p>๑) การสร้างเว็บไซต์ด้วย Word press web blog เบื้องต้น จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๒) การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอ งาน จำนวน ๕ รุ่น</p> <p>๓) สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน ๓ รุ่น</p> <p>๔) เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนอ งานผ่าน Youtube จำนวน ๙ รุ่น</p> <p>๕) Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi จำนวน ๕ รุ่น</p> <p>๖) การจัดทำสื่อการเรียนรู้นั่งสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๗) โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๑๕ รุ่น</p> <p>๘) การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ฉบับการ์ตูน จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๙) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป จำนวน ๔ รุ่น</p> <p>๑๐) การสร้างแฟนเพจ เว็บไซต์ธุรกิจบน Facebook จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๑๑) การอบรมเตรียมพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐาน CompTIA IT Fundamental จำนวน ๓ รุ่น</p> <p>๑๒) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop จำนวน ๑ รุ่น</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		<p>๑๓)การอบรมพื้นฐานและเตรียมความพร้อมในการทำงานทางสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๑๔)มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>๑๕)การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่องานประชาสัมพันธ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก จำนวน ๓ รุ่น</p> <p>๑๖)เทคนิคการถ่ายภาพ Portrait และการตกแต่งภาพจากกล้อง DSLR จำนวน ๒ รุ่น</p> <p>๑๗)การใช้งาน SkethUp ขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ รุ่น</p> <p>การประเมินการอบรมของนักศึกษาเข้าดูระบบได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/comcentre/Training/</p>
<p>๒. กิจกรรมงานราชภัฏไอทีแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชน</p>	<p>๑. มีผู้เข้าชมนิทรรศการไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน</p> <p>๒. ผลการประเมินการจัดกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕</p>	<p>๑. ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและคำสั่งกิจกรรมงานราชภัฏ ไอทีแฟร์ ครั้งที่ ๑๔ เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับประชาชนเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๑ หลักสูตร ทั้งหมดจำนวน ๒๕๖ คน</p> <p>๑. เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๒๖ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ คน</p> <p>๒.การพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๒ คน</p> <p>๓.การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๙ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ คน</p> <p>๔.เทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนเพื่อสร้างรายได้ วันที่ ๒๗ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ คน</p> <p>๕. การสร้างเว็บแอปพลิเคชันเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP และ MySQL วันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ คน</p> <p>๖. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Arduino และระบบควบคุมวันที่ ๒ – ๓ เมษายน ๒๕๖๒</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		<p>จำนวน ๒๒ คน</p> <p>๗.ออกแบบแบนเนอร์สำหรับนำเสนอบนสื่อออนไลน์ วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓ คน</p> <p>๘. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI Desktop วันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ คน</p> <p>๙.สร้างและจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access สำหรับผู้เริ่มต้น วันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ คน</p> <p>๑๐.การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation creativity วันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ คน</p> <p>๑๑.เทคนิคการจัดการเอกสารด้วย Microsoft Wordอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ คน</p> <p>๑๒.การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์องค์กรด้วย php วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ คน</p> <p>๑๓. LINE Sticker Creators ก้าวสู่การเป็นนักสร้างไลน์สติ๊กเกอร์มืออาชีพ วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๒ คน</p> <p>๑๔.เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์ วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ คน</p>
<p>๓. จัดหาครุภัณฑ์ชุดเครื่องถ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง</p>	<p>๑ ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ ของบุคลากรและผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ ๗๐</p>	<p>๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒.ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ ของบุคลากรและผู้รับบริการครั้งที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐</p>
<p>๔. พัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการพื้นที่สาธารณะ/เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คน</p> <p>๒. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านสื่อสารสนเทศและ</p>	<p>๑. สำนักวิทยบริการฯ ขอนอนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ ๐๕๓๔.๙/๔๓๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ และแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
	<p>เทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า ๒ ชุมชน</p> <p>๓. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ/กิจกรรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<p>ราชภัฏลำปางเลขที่ ๓๕๔๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ภายหลังจากการประชุมบุคลากรของสำนักฯ และพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมในปัจจุบัน ได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว ๔ พื้นที่ โดยมีผลดำเนินงานดังนี้</p> <p>๑) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สัน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่จำนวน ๔ ครั้ง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน โดยมีร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๓ และมีระดับความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐</p> <p>๒) ศูนย์ปึกมาตี หมู่ที่ ๕ ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่จำนวน ๓ ครั้ง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน โดยมีร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๔ และมีระดับความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๐</p> <p>๓) ชุมชนบ้านกาดเมฆ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับท่านเจ้าอาวาสวัดกาดเมฆ นายเรียน ต๊ะรังษี ประธานชุมชนกาดเมฆตะวันตก และนายสมบุญ คำป่าแลว ประธานชุมชนกาดเมฆตะวันออก ได้รับการตอบรับสำรวจพื้นที่ และดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน โดยมีร้อยละ</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		<p>ความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๔ และมีระดับความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๔</p> <p>๔) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล หมู่ ๔ ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว</p> <p>ประชุมหารือและสำรวจพื้นที่จำนวน ๓ ครั้ง ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐๐ คน โดยมีร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่เข้ารับบริการ/กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๑ และมีระดับความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๑</p>
<p>๕. กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยงแลเพิ่มประสิทธิภาพการบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของศูนย์คอมพิวเตอร์</p>	<p>๑ ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ ของบุคลากรและผู้รับบริการ มากกว่าร้อยละ ๗๐</p>	<p>๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้จัดดำเนินการกิจกรรม และจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ และได้จัดทำครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Layer switch) เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ร้อยละความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ ด้านสถานที่ ของบุคลากรและผู้รับบริการครั้งที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๐</p>
<p>๖. การผลิตข้อมูลสื่อสารผ่านช่องทางเผยแพร่ของจังหวัดลำปางเพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นแก่เยาวชนและประชาชน</p>	<p>๑. จำนวน ตำบลที่ได้รับ การส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นไม่น้อยกว่า ๒๐ ตำบลต่อหนึ่งจังหวัด ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูน</p> <p>๒. จำนวนสื่อดิจิทัล/วิทยุ/สปอตที่ได้รับการผลิตไม่ต่ำกว่า ๔๐ สื่อ และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ครั้ง</p> <p>๓.</p>	<p>๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและคำสั่งการผลิตข้อมูลสื่อสารผ่านช่องทางเผยแพร่ของจังหวัดลำปางเพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคีความมีระเบียบวินัย และเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นแก่เยาวชนและประชาชนภายใต้โครงการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัจจุบันผลิตข้อมูลสื่อสารดังนี้</p> <p>๑) สื่อดิจิทัล จำนวน ๒๔ สื่อ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - สื่อรายการ สิทธิผู้บริโภคชุดที่ ๑ - สื่อรายการ สิทธิผู้บริโภคชุดที่ ๒ - สื่อรายการ พรบ.คอมพิวเตอร์

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
	<p>ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ภาพยนตร์สั้น ทางออก(The Exit) - แอนิเมชัน คุณลักษณะคนไทยฯ - การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ - สิทธิของเด็ก - สิทธิและหน้าที่พลเมือง ตอนผู้พิการ - สิทธิและหน้าที่พลเมือง ตอนเสรีภาพของสื่อมวลชน - สิทธิและหน้าที่พลเมือง เสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอนการรับรองความเสมอภาคของบุคคล - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอน สิทธิในชีวิตและร่างกาย - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอนสิทธิของบุคคลในครอบครัว - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอนสิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอนสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอน สิทธิของบุคคลากรรัฐ ๒. - สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ตอน เสรีภาพในการนับถือศาสนา - ร่วมรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓. - การจัดการขยะในชุมชน - สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล - การละเมิดลิขสิทธิ์ - สิทธิเสรีภาพสื่อมวลชน - กฎจราจร-การสวมหมวกกันน็อก - การส่งเสริมรักการอ่านของคนไทย

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		<p>๒) สื่อสโปตวิทยุ จำนวน ๒๐ สื่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว - ความปรองดองสมานฉันท์ - รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง - ยุติทารุณกรรมสัตว์ - โรคอุจจาระร่วง - พฤติกรรมสำนึกในการกำจัดขยะ - ไฟฟ้าอันตรายปลอดภัยไว้ก่อน - กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ - งดเผา ลดปัญหา ความรำคาญ - พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย - การมีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น - การมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม - การมีคุณธรรม จริยธรรม - ไข่เคียวคอก - ลด หวาน มัน เค็ม สามตัวร้ายก่อโรค - พิษสุนัขบ้า ภัยร้ายใกล้ตัว - การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวัฒนธรรมไทย - คุณธรรมพื้นฐานเรื่องความสามัคคี - คุณธรรมพื้นฐาน เรื่องความประหยัด - คุณธรรมพื้นฐาน เรื่องความมีน้ำใจ <p>เผยแพร่สื่อส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้โครงการหลัก และผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ หลากหลาย อาทิ หนังสือราชการ เว็บไซต์ วิทยุชุมชน</p> <p>กำลังดำเนินเก็บรวบรวมผลประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านออนไลน์</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/๑Hsx๒ XvnSxqt๘ ๒ W๙ atqM๘ cm LdAMACxbLYKIOZ-JEt๙TU/edit</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
<p>๗. จัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนาในงานในสายอาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการ</p>	<p>๑. ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในด้าน การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐</p> <p>๒. อบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการจำนวนไม่ต่ำกว่า ๔๐ คน</p> <p>๓. ผลการประเมินของผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕</p>	<p>๑. ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดทำโครงการและคำสั่ง การอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนาในงานในสายอาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการอบรมจำนวน ๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๕๖ คน</p> <p>๑) การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ด้วย Microsoft Teams สำหรับอาจารย์ ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๔ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒ และมีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๒</p> <p>๒) เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Moodle สำหรับการเรียนการสอน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๗๑ และมีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๔</p> <p>๓) การผลิตสื่อวีดิโอเพื่อการเรียนการสอนด้วยซอฟต์แวร์ Active Presenter ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๗ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ และมีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙</p> <p>การประเมินการอบรมของบุคลากรสายวิชาการ เข้าดูระบบได้ที่</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		http://lprumis.lpru.ac.th/comcentre/Training/
๘. จัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนางานในสายอาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน	๑. ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ๒. ผลการประเมินของผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ๓. อบรมให้กับบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนไม่ต่ำกว่า ๖๐ คน	๑. ขณะนี้ศูนย์คอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดทำโครงการและคำสั่ง การอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน IT และเสริมทักษะการพัฒนาในงานในสายอาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการอบรมจำนวน ๒ หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด ๖๐ คน ๑) เทคนิคการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยด้วย Microsoft Teams สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๖ และมีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๒ ๒) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจหลังเข้ารับการอบรม/สัมมนา คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๖ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๘ และมีความพึงพอใจโดยรวม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ การประเมินการอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน เข้าดูระบบได้ที่ http://lprumis.lpru.ac.th/comcentre/Training/
๙. ทบทวน และสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสำหรับ	๑. นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และ ๕ ได้รับการทบทวนความรู้และจัดสอบวัดผลความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบเกณฑ์	๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้กำหนดการทบทวน และสอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕ ตามปฏิทินกิจกรรมของสำนักวิทยบริการฯ

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
นักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕	มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้สมัคร	<p>จำนวน ๑๑ ครั้ง โดยสอบจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๒ คน สอบผ่านเกณฑ์ ๑,๓๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑) วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๓๘ คน สอบผ่าน จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๘</p> <p>๒) วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๓๑๓ คน สอบผ่านจำนวน ๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๑</p> <p>๓) วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๒๗๕ คน สอบผ่านจำนวน ๑๐๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๘</p> <p>๔) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๕๕๓ คน สอบผ่านจำนวน ๒๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๗</p> <p>๕) วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๓๒๓ คน สอบผ่านจำนวน ๒๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๖</p> <p>๖) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๒๐๙ คน สอบผ่านจำนวน ๑๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๗</p> <p>๗) วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๑๗๓ คน สอบผ่านจำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๙</p> <p>๘) วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๕๐ คน สอบผ่านจำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐</p> <p>๙) วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๓๑๐ คน สอบผ่านจำนวน ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๑</p> <p>๑๐) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๑๑๗ คน สอบผ่านจำนวน ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๕</p> <p>๑๑) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าสอบ ๔๘ คน สอบผ่านจำนวน ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๗</p> <p>ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ทำการอบรมทบทวนความรู้ด้านทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๕</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		<p>จำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ติวเตอร์) จำนวน ๘ ครั้ง</p> <p>๑) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๘ คน</p> <p>๒) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๓ รุ่น ๘๘ คน</p> <p>๓) วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒๐ คน</p> <p>๔) วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๔ คน</p> <p>๕) วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๗ คน</p> <p>๖) วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒ รุ่น ๗๑ คน</p> <p>๗) วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๒ รุ่น ๕๘ คน</p> <p>๘) วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๑ คน</p> <p>๙) วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน ๑๙ คน</p>
<p>๑๐ โครงการส่งเสริมการผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสายวิชาการฯ</p>	<p>๑. มีผลผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรสายวิชาการจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ รายวิชา</p>	<p>๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการและคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีผู้ตอบรับการผลิตจำนวน ๖ คน ๖ รายวิชา</p> <p>๑.ผศ.ดร.สกลวรรณ ท่านจิต สุวรรณ</p> <p>๒.อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ</p> <p>๓.อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายวิชาเอกเทศสัญญา ๑</p> <p>๔.อ.ดวงจันทร์ แก้วกพาน รายวิชาการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑</p> <p>๕.อ.ชิสัพพัชร์ ชูทอง รายวิชาการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น</p> <p>๖.อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว รายวิชา</p>

กิจกรรม	เป้าหมายตัวชี้วัด	ผลการดำเนินการตามเป้าหมายตัวชี้วัด
		เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม https://mooapp.lpru.ac.th/login/index.php
๑๑ จั ด อ บ ร ม คอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑	๑. นักศึกษามหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ คน ได้รับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร ๒. ผลการประเมินของผู้เข้าอบรมด้านความรู้ความเข้าใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และการนำไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕	๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ ๑) รุ่นที่ ๑ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ภาคเช้า จำนวน ๕ ห้อง รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๒๐๒ คน - ภาคบ่าย จำนวน ๕ ห้อง รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๑๒๘ คน ๒) รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ภาคเช้า จำนวน ๒ ห้อง รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๕๑ คน - ภาคบ่าย จำนวน ๒ ห้อง รวมนักศึกษาทั้งสิ้น ๕๕ คน ๓) รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ - กำลังดำเนินการอบรม ๒. ผลการประเมินของผู้เข้าอบรมฯ อยู่ระหว่างการประมวลผล